

ชื่อเรื่อง	การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุตุรง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้วิจัย	นางวิไลพร ยาชามป้อม ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระยะเวลา	พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุตุรง จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา บริบทของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุตุรง จังหวัดมหาสารคามและ 2) เพื่อเสนอรูปแบบกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุตุรง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุตุรง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาก่อนปฏิบัติการ ผลการศึกษาบริบทของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและยังไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพใด ๆ ในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุมีศักยภาพด้านการผลิตโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต ระยะเวลาปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมระดมสมองร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มความรู้ในผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในครัวเรือนและดำเนินการอบรมการผลิตน้ำยาล้างจาน สบู่เหลวและยาสระผม โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นส่วนผสม ซึ่งการจัดกิจกรรมเน้นกระบวนการที่สะดวก สามารถทำได้จริงและมีทรัพยากรอยู่ในชุมชน โดยการกำหนดกิจกรรมเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก ระยะเวลาประเมินผล ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมปฏิบัติการสามารถผลิตน้ำยาล้างจาน สบู่เหลวและยาสระผมใช้ในครัวเรือน ผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือขยายผลให้เกิดรายได้ นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนและควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ทักษะอาชีพของท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นต่อไป

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม กิจกรรม ผู้สูงอายุ